

Số: /BC-STC

Bắc Ninh, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2023,
phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Công văn số 12-CV/BCĐ ngày 03/11/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Bắc Ninh về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2023,

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

Sở Tài chính tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Bộ máy tổ chức của Sở gồm: Lãnh đạo Sở (Giám đốc Sở và 02 Phó Giám đốc) và 08 phòng, đơn vị (trong đó Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, 05 phòng chuyên môn và 01 Trung tâm trực thuộc Sở); Tổng số công chức, viên chức, người lao động và hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP có mặt là 72 người.

II. Công tác chỉ đạo, triển khai.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan là một chủ trương của nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là cán bộ) trong cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Tổ chức quán triệt, triển khai phổ biến đến toàn thể cán bộ thực hiện nghiêm túc: Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 304-QĐ/TU ngày 10/11/2021 của

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Triển khai Kế hoạch số 03-KH/BDV ngày 08/3/2021 của Ban Dân vận về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 11/01/2023 của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Bắc Ninh năm 2023....

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan gắn với triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước và điều hành ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2023 theo quy định.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các quy định về lề lối làm việc, tác phong công tác, các quy chế, nội quy của đơn vị.

2. Ban hành các Quyết định, Quy định, Kế hoạch cụ thể hóa Quy chế công tác dân chủ cơ sở của cơ quan.

Sở Tài chính xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hoá chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện, cụ thể:

Kế hoạch số 01/KH-STC ngày 19/01/2023 về việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 09/02/2023 về thực hiện phong trào dân vận khéo năm 2023; Kế hoạch số 03/KH-STC ngày 03/02/2023 của Sở Tài chính về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch số

317/KH-STC ngày 22/3/2022 về thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần tạo sự thống nhất đồng thuận xã hội giai đoạn 2021-2025”;

Quyết định số 07/QĐ-STC ngày 12/01/2023 về việc sửa đổi Điều 14 của Quy chế sử dụng kinh phí nội bộ Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-STC.

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch số 16/KH-STC ngày 24/3/2023 về thực hiện tổng kết các Nghị quyết, quyết định của BCH Trung ương Đảng, BTV Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2023. Theo đó, triển khai thực hiện báo cáo số 62/BC-STC ngày 05/5/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; báo cáo về kết quả thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 819-QĐ/TU ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành “Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân” theo quy định.

Công văn số 749/STC-VP ngày 06/6/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động.

Quyết định số 185/QĐ-STC ngày 03/11/2023 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tập thể các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính.

3. Vai trò của các đoàn thể trong cơ quan.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và gia đình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ. Tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan theo quy định.

Các tổ chức đoàn thể thực hiện rõ chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tuyên truyền, vận động đảng viên và quần chúng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở.

III. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

1. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó,

cán bộ trong cơ quan đã phát huy quyền làm chủ, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Sở Tài chính ban hành Quyết định số 62/QĐ-STC ngày 02/5/2015 về Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Tài chính, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với quy chế hoạt động của cơ quan.

Sở Tài chính Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm công khai tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp, kết quả tiết kiệm chi ngân sách và dự toán kinh phí ngân sách cấp năm sau; thảo luận, đối thoại giữa cán bộ với Lãnh đạo cơ quan, BCH Công đoàn. Tổ chức rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý tài sản và sử dụng kinh phí nội bộ Văn phòng Sở, nhằm tiết kiệm chi và tăng thu nhập cho cán bộ. Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời ký giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan với tổ chức công đoàn đã giúp cho cán bộ thực hiện quyền được biết, quyền được tham gia ý kiến, quyền giám sát, kiểm tra, từ đó đảm bảo sự bình đẳng, tôn trọng, phát huy được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Qua đó đã góp phần củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, thái độ và phong cách làm việc của cán bộ theo hướng “gần dân”, “trọng dân”, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

2. Công tác cải cách thủ tục hành chính, chế độ tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Xác định công tác dân chủ ở cơ sở hết sức quan trọng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan với đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính (CCHC), đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC). Hiện nay, Sở Tài chính có 16/21 TTHC cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến, trong đó, có 13 DVC trực tuyến toàn trình (cấp tỉnh: 12, cấp huyện: 01), 03 DVC trực tuyến một phần cấp tỉnh. Thực hiện tích hợp, cung cấp 16/16 DVC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt tỷ lệ 100%. Triển khai áp dụng, thực hiện quy trình Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 đối với 100% TTHC của Sở bảo đảm theo quy định

Tính đến hết ngày 31/10/2023, Sở Tài chính tiếp nhận 354 hồ sơ gửi đến, trong đó có 339 hồ sơ trực tuyến đạt 95,76%; 15 hồ sơ nhận trực tiếp; đã giải quyết và trả kết quả 354 hồ sơ. Trong kỳ, 100% hồ sơ được thực hiện giải quyết trả kết quả sớm hẹn, đúng hẹn, không có trường hợp hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa, hồ sơ chậm trả. Thực hiện trả lời mục "Hỏi đáp" trên trang thông tin điện tử của Sở với tổng số 23 câu hỏi đảm bảo thời gian quy định và không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong việc giải quyết TTHC.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính rà soát, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xây dựng 04 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, tham gia góp ý xây dựng dự thảo các chế độ chính sách 432 quy chế, đề án của Trung ương và địa phương (trong đó Trung ương 46 văn bản; của tỉnh 386 văn bản).

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Lãnh đạo Sở và cán bộ Thanh tra tiếp dân vào ngày 15 hàng tháng tại Sở và Văn phòng tiếp công dân của tỉnh theo thời gian quy định. Trong năm, Sở Tài chính đã tiếp nhận 04 đơn thư, khiếu nại, tố cáo (gồm 1 đơn khiếu nại, 3 đơn kiến nghị) đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đã được xử lý và chuyển về cấp có thẩm quyền theo quy định.

IV. Đánh giá chung.

1. Ưu điểm:

Việc thực hiện quy chế dân chủ của Sở Tài chính đã nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Quy chế dân chủ trong cơ quan thường xuyên quan tâm phát huy vai trò làm chủ và nâng cao hiệu quả mọi mặt trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở Tài chính, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Làm tốt công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng; công tác dân vận; tinh thần trách nhiệm của đảng viên, quần chúng và người đứng đầu cấp ủy được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần làm chuyển biến về nhận thức và phong cách làm việc của cán bộ tạo sức mạnh đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính.

Tập trung thực hiện tốt công tác CCHC, đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời; không có ý kiến phản hồi nào của tổ chức và cá nhân đối với việc giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính.

2. Hạn chế:

Bên cạnh kết quả đạt được, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên,...) chưa chủ động, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất Đảng ủy, chính quyền trong hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan. Một số cán bộ nhận

thức về công tác dân chủ còn chưa đầy đủ, tâm lý ngại va chạm, tham gia ý kiến trước tập thể.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân chủ tuy có kịp thời và được quan tâm thực hiện nhưng việc xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản cụ thể hóa triển khai đôi lúc còn chậm.

Công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện công tác dân chủ cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên; việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác dân chủ có thực hiện nhưng lồng ghép với việc tổng kết công tác xây dựng Đảng hằng năm.

V. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ đến toàn thể cán bộ. Đặc biệt là tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

2. Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách, giá; kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những giải pháp trong quản lý và điều hành tài chính ngân sách, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh.

4. Thực hiện có hiệu quả quy định về dân chủ cơ sở trong cơ quan; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở các phòng, đơn vị thuộc Sở và Ban thanh tra nhân dân theo chương trình, kế hoạch. Kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ đồng thời có biện pháp chấn chỉnh các phòng, đơn vị thực hiện chưa tốt.

6. Tiếp tục thực hiện Công văn số 1638/UBND-NC ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 749/STC-VP ngày 06/6/2023 của Sở Tài chính về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các phòng, đơn vị và

công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, tích cực cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế do Bộ, ngành, và tỉnh tổ chức.

Trên đây là kết quả công tác dân của Sở Tài chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Sở Tài chính trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận TU (b/c);
- Đảng ủy Sở (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Các phòng, đơn vị (t/h);
- Các tổ chức đoàn thể (t/h)
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đình Huấn